



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HUACHIEW CHALERMPRAKIET UNIVERSITY

華僑崇聖大學

จุลสารการจัดการมหัศจรรย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2554

สารจากประธานหลักสูตร



สวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงสำหรับชาว MM ที่น่ารัก ทุกคน ปัจจุบัน MM5 กำลังเตรียมความพร้อม ที่จะเข้ารับการสอบประมวลความรู้หลังจากเสร็จจากการทำรายงานการศึกษาระเบียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียนและสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังเพื่อที่จะนำความรู้ นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและหน้าที่การงานต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดี

ผศ.ดร. สุติระ ระบอบ ประธานหลักสูตร MM

บรรณาธิการแฉ่ง



สำหรับฉบับนี้จะนำเสนอสาระสำคัญเรื่องราวเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นฉบับส่งท้ายของปี 2554

ปิยะพันธ์ สมรู้ ประธานนักศึกษา MM รุ่นที่ 6

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ OA

การกำหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหัศจรรย์ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ได้กำหนดอัตลักษณ์ดังนี้

**“มุ่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในศาสตร์การจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่สากล”**

สำหรับจริยธรรมที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคือ
อดทน ขยัน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู

LOGO ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน
ก่อตั้ง เมื่อปี 24 มีนาคม พ.ศ. 2535

ตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศ
การประกวดครบรอบ 20 ปี



ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่MM6



นาย วรชาติ เหมือนศรีชัย



น.ส.สุภาพร ยิ้มแย้ม

สวัสดีครับ นาย วรชาติ เหมือนศรีชัย ชื่อเล่น
“เพิก” ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

สวัสดีคะ น.ส.สุภาพร ยิ้มแย้ม ชื่อเล่น “เจ็บบ” ดี
ใจมากคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาว MM6

สาระน่ารู้



AEC

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ASEAN Economic Community : AEC

www.aec.org.th/อาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน AEC



AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับประเทศคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้าส่งออกสินค้าของประเทศในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)



จุลสารการจัดการมหัศจรรย์-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2554

วิกฤตน้ำท่วม 2554



แม้สถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมปี 2554 เริ่มทยอยคลี่คลายลงตามลำดับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 แต่ก็คงต้องยอมรับว่า เหตุการณ์ อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นมานั้น สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของชาวไทยเราเป็นอย่างมาก
พวกเราชาว MM ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็วด้วยครับ

ทัศนศึกษางานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้



ชาว MM ไปทัศนศึกษางานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (29 ต.ค. - 3 พ.ย. 2554)

MM TALK



สวีสวีคะ ชื่อ นางสาวอันธิกา รั้งวิจิ (อัน) มาฉบับนี้ ต้องขอกล่าวเองเลย เพราะมีกิจกรรมงานต่างประเทศที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้จัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ MM5 เป็นผู้ดำเนินงาน และพวกเรา MM6 ได้มีโอกาสเข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน และความสามัคคี และปีถัดไป MM6 ได้วางโครงการงานต่างประเทศไว้ที่ประเทศจีน และฮ่องกง หลังจากเราได้ไปดูงานแล้ว จะเก็บความรู้ ภาพบรรยากาศ และอื่นๆ มาฝากกันนะคะ

อัน-จิง 



ทีมงานผู้จัดทำจุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 5

ปิยะพันธ์ สมรู้ ทศน์ญา ผิวขม อันธิกา รั้งวิจิ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ MM6

ผศ. ดร. ชุตริระ ระบอบ อาจารย์ ดร. พิษณุ วรณกุล